

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Chiều ngày 31/3, tại Hà Nội, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam về một số nội dung trong hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thái Bình và Nhật Bản. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm

ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp suốt 50 năm qua. Trong đó, tỉnh Thái Bình cũng đóng góp những hoạt động thiết thực để kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, thời gian gần đây Thái Bình đã đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư nên tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, Thái

Bình hiện được xem là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, hiện nay đã có một số nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm và đầu tư vào tỉnh. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kết quả đó chỉ là bước khởi đầu và Thái Bình hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư tại Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kết quả đó chỉ là bước khởi đầu và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong việc giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nhật Bản là nước phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật cao, tiên tiến, vì vậy ngoài lĩnh

vực kinh tế, tỉnh Thái Bình rất mong muốn được hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm Thái Bình vào dịp gần nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình có nhiều tiềm năng và lợi thế, từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn lực xã hội, tuy nhiên hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Vì vậy, tỉnh đang rất nỗ lực triển khai các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội và rất mong Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ là cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Thái Bình. Trong tháng 4 tới tỉnh sẽ có đoàn công tác sang làm việc và xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam sẽ là cầu nối hỗ trợ, giới thiệu để đoàn công tác thực hiện tốt việc xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam giới thiệu, giúp đỡ để Nhật Bản triển khai thêm các dự án vốn ODA tại Thái Bình; tiếp tục có những chính sách, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hàng chục nghìn lao động và học sinh, sinh viên đang học tập tại Nhật Bản hiện nay.

Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng

với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua cũng như sự nhiệt huyết, năng động từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Hiện nay kinh tế Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ và các công ty, doanh nghiệp của Nhật Bản cũng rất mong muốn đầu tư vào Việt Nam, trong đó có tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, theo khảo sát mới đây, Việt Nam được xếp vị trí cao nhất trong khu vực châu Á về hấp dẫn trong đầu tư. Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng: Để thu hút đầu tư hiệu quả, tỉnh Thái Bình cần làm tốt công tác đầu tư hạ tầng cũng như bảo đảm nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng có thể trao đổi, giao tiếp bằng ngôn ngữ Nhật Bản. Bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định cho doanh nghiệp sản xuất; hạ tầng giao thông cũng là yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm. Thái Bình cũng cần tạo được sự kết nối logistics với các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là Hà Nội và Hải Phòng. Ngoài ra, trong các buổi xúc tiến đầu tư thời gian tới, tỉnh cần nêu được các thế mạnh cũng như ưu thế của tỉnh cho các doanh nghiệp Nhật Bản nắm rõ. Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cảm ơn tỉnh Thái Bình đã quan tâm đến nguồn vốn ODA của Nhật Bản và mong muốn có dịp trao đổi thêm về vấn đề này; đồng thời, trân trọng cảm ơn lời mời từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hứa sẽ sắp xếp thời gian gần nhất đến thăm Thái Bình.

TRẦN TUẤN

CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên cho Đảng bộ Agribank.

các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và 7 huyện ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Bình về Đảng bộ Agribank trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Agribank đã công bố các quyết định chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; ký biên bản giao tổ chức đảng và đảng viên cho Đảng bộ Agribank.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các tổ chức đảng, đảng viên Agribank Thái Bình đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những đóng góp của đơn vị trong hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tổ chức đảng các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Agribank tiếp tục gần gũi, đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thái Bình ngày càng phát triển hơn nữa. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự. Quý I/2023, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tập trung nghiên cứu, tham mưu để xuất với tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2023 và nhiều chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2023. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan

chức năng tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu, đề xuất đưa nội dung về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; chỉ đạo xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách "Kiên quyết,

kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sau đó các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, kinh nghiệm tốt, cách làm hay đúc kết từ thực tiễn công tác; đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực công tác của ngành và về hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị ban chỉ đạo

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố cần triển khai thành một tập thể mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ; mỗi thành viên ban chỉ đạo cần gương mẫu, công tâm, trong sạch, không bị cảm dỗ bởi bất cứ lợi ích nào. Năm vững chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ban chỉ đạo để thực hiện đúng quy định. Ban chỉ đạo cần kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, những mắt xích yếu kém đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức công việc chặt chẽ, làm việc nghiêm túc, khoa học, nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp công tác một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Trước mắt, cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung,

hoàn thiện quy chế làm việc của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tuân thủ nghiêm chế độ làm việc, hoàn thành chương trình công tác năm 2023, bảo đảm ban chỉ đạo hoạt động nền nếp, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí bày tỏ tin tưởng thời gian tới ngành nội chính sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, chính đôn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tham gia hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CẦN HOÀN THÀNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án trước ngày 15/4.

Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành mặt đường bê tông nhựa C19 đạt 4,6km; rải đá dăm láng nhựa 6,46km; các hạng mục công, rãnh, tôn hộ lan trên tuyến cơ bản hoàn thành; công trình cầu Đốt qua sông Sa Lung đã thi công hoàn thành mô cấu, lắp đặt dăm, đổ bê tông bản mặt cầu, lắp đặt khe co giãn... Giá trị xây lắp của dự án khoảng 125/144 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và cuộc của huyện Hưng Hà trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đồng thời yêu cầu huyện cần khẩn trương giải phóng mặt bằng các diện tích còn lại trước ngày 15/4 để bàn giao cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ dự án; huyện cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân, vận dụng tối đa các phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành với các hộ dân còn lại. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và huyện Hưng Hà cần đơn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

CÔNG BỐ DANH SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

đề nghị các đồng chí cán bộ tỉnh, huyện được phân công dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ các xã, thị trấn phát huy cao tính trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, nhân dân để phản ánh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và các cấp có thẩm quyền. Mỗi đồng chí cán bộ tỉnh, huyện về dự sinh hoạt tại chi bộ là cầu nối để tuyên truyền, phổ biến, giải thích những chủ trương, chính

sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chính quyền mà đảng viên, nhân dân chưa rõ, chưa hiểu đúng, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của đảng viên, nhân dân. Đồng thời, có giải pháp cụ thể tham mưu tỉnh, huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng, trúng, sát cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Thư nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động để cụ thể hóa trong các phong trào thi đua của các tỉnh trong cùng, bảo đảm phong trào thi đua của cùng không ngừng đổi mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nâng cao chất lượng, góp phần động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các tỉnh hàng hải thi đua, lập nhiều

thành tích, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thường xuyên sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Tăng cường khối đại đoàn kết giữa các sở trong cùng, quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nội dung thi đua để cụm thi đua ngày một vững mạnh. Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận cờ đơn vị

cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2023. Lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã tập trung thảo luận về bằng chứng, các tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2023; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chung của ngành; các giải pháp tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi trong cụm thi đua. 9 đơn vị trong cụm thi đua đồng bằng sông Hồng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.

THÀNH PHỐ Tập trung thực hiện đề án thành lập các phường

Sáng ngày 31/3, UBND thành phố Thái Bình họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện đề án thành lập các phường thuộc thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ nâng cấp 8 xã: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Phúc, Vũ Chính, Vũ Lạc, Đông Mỹ lên phường. Thời gian qua, UBND thành phố tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo đề án bảo đảm đầy đủ các nội dung cần thiết về việc thành lập các phường thuộc thành phố. Trên cơ sở rà soát, với phạm vi mở rộng nội thị, thành phố Thái Bình đạt 87,62 điểm, đáp ứng tiêu chí đô thị loại II theo quy định; có 2 xã đã đạt 13/13 tiêu chí, 4 xã đạt 12/12 tiêu chí, 2 xã đạt 11/13 tiêu chí. Để hoàn thành kế hoạch nâng cấp 8 xã lên phường, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, địa phương tập trung đẩy nhanh công tác lập chương trình phát triển đô thị thành phố, đồ án quy hoạch phân khu đối với các khu vực dự kiến thành lập phường; triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng hạ tầng tại các xã dự kiến thành lập phường, nhất là các tiêu chí về cây xanh, công trình thương mại, chiếu sáng, kiến trúc cảnh quan đô thị. Cùng với đó, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh; lấy ý kiến nhân dân các xã liên quan; trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thời gian thực hiện từ tháng 4 - 10/2023.

MINH NGUYỆT

VŨ THƯ Phát sinh bệnh đạo ôn gây hại lúa xuân

Do ảnh hưởng của thời tiết mưa ẩm kéo dài, một số diện tích lúa xuân của huyện Vũ Thư phát sinh bệnh đạo ôn gây hại với tỷ lệ vết bệnh từ 1 - 3%.

Bệnh đạo ôn xuất hiện rải rác trên số giống lúa như BC15, TBR225, Q5, là vết bệnh cấp tính, dạng hình thành và phát triển. Điều kiện thời tiết hiện nay, dư kiến trong tháng 4, bệnh đạo ôn sẽ phát sinh và gây hại nặng cho cây lúa. Các đơn vị, địa phương tập trung hướng dẫn nông dân chủ động thăm đồng, theo dõi tình hình, dọn sạch cỏ bờ để hạn chế nguồn bệnh. Khi lúa ở giai đoạn phân hóa đòng, giữ mực nước ruộng, bón phân cân đối và bổ sung từ 3 - 4kg phân kali/sào. Đối với những diện tích lúa chớm bị bệnh đạo ôn, khuyến cáo nông dân không để ruộng khô hạn, không bón đạm đơn, không sử dụng các loại thuốc kích thích sinh trưởng. Khi tỷ lệ bệnh đạo ôn từ 3 - 5% trở lên, sử dụng các loại thuốc đặc trị như Filia 525SE, Bump 650WP, Mix Perfect 525SC... để phòng, trừ lần 1 và sau 7 ngày phun lại lần 2 nếu còn vết bệnh mới.

Ngoài lúa, qua kiểm tra, trên cây lạc, cây ngô, cây dưa chuột xuất hiện bệnh lở cổ rễ, thối thân và có bọ tri, sâu cuốn rễ, sâu đục thân gây hại. Huyện hướng dẫn bà con tập trung bón phân, vun gốc, giữ ẩm và sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng, trừ. Lưu ý phun vào lúc trời không mưa, lá khô ráo.

QUYNH LƯU



Nông dân thôn Phan Xá, xã Hồng Phong (Vũ Thư) chủ động thăm đồng, nhặt cỏ, vệ sinh đồng ruộng để hạn chế lây lan, phát sinh bệnh đạo ôn.

HƯỚNG DẪN

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của UBND tỉnh Thái Bình trong việc kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công toàn trình dưới đây trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ <https://dvtchietyue.monre.gov.vn/>), như sau:

- 1. Thủ tục: "Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đối tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)" (đối với hộ gia đình, cá nhân).
 - 2. Thủ tục: "Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" (đối với hộ gia đình, cá nhân).
 - 3. Thủ tục: "Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính" (đối với tổ chức).
- (Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công nêu trên chi tiết tại phụ lục (xem chi tiết phụ lục trên Báo Thái Bình điện tử <https://baothaibinh.com.vn/>).
- Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến các cơ quan để phối hợp tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG